



---

ข่าวสำหรับสื่อมวลชน / PRESS RELEASE

---

ฉบับที่ 220 / 2555 (อ.122)

วันที่ 26 ธันวาคม 2555

**บอร์ดบีโอไอเปิดทาง 101 บริษัท ทอยอลดใช้แรงงานต่างด้าวแบบขั้นบันได  
พร้อมขยายเวลาให้ส่งเสริมลงทุนใน 3 จังหวัดชายแดนใต้อีก 2 ปี**

บอร์ดบีโอไอเห็นชอบให้ผ่อนผันการใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือ ในกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน ออกไปอีก 2 ปี โดยจะสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557 แต่ต้องเสนอแผนลดการใช้แรงงานต่างด้าวให้บีโอไอ พิจารณาภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 และหากไม่สามารถทำตามแผน จะถูกเพิกถอนสิทธิประโยชน์ ยกเว้นภาษีเงินได้ พร้อมขยายเวลาให้ส่งเสริมการลงทุนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้อีก 2 ปี โดยขยายพื้นที่ ให้ส่งเสริม ครอบคลุมถึงจังหวัดสตูล และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา

นายประเสริฐ บุญชัยสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังการประชุม คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บอร์ดบีโอไอ) ที่มี นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมได้พิจารณา โยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุนหลายเรื่อง ซึ่งมีมติทั้งการขยายเวลาการให้ส่งเสริมออกไปอีก และมีมติให้บางมาตรการสิ้นสุดลง ตามเดิมคือสิ้นปี 2555 ดังต่อไปนี้

1. เรื่องการผ่อนผันการใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน ซึ่งจะสิ้นสุด การผ่อนผันเดิมลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่ประชุมมีมติว่า ขณะนี้ ผู้ประกอบการยังมีปัญหาการขาดแคลนแรงงานไทย จึงเห็นควรให้ขยายเวลาการใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือของบริษัท 101 ราย ที่เคยได้รับการผ่อนผัน ออกไปอีกไม่เกิน 2 ปี และจะเป็นการผ่อนผันครั้งสุดท้ายโดยจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2557

โดยผู้ที่ขอผ่อนผันใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือจะต้องเสนอแผนการลดใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือแบบขั้นบันไดตามเงื่อนไขที่กำหนด และต้องเสนอแผนดังกล่าวให้บีโอไอพิจารณาภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556

ทั้งนี้ ผู้ขอผ่อนผันจะต้องลดการใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือ ร้อยละ 25 จากจำนวนแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงแรงงาน ทุกๆ 6 เดือน จนไม่มีการใช้แรงงานต่างด้าวตามระยะเวลาที่ให้ส่งเสริมคือ นับตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป หากบริษัทไม่สามารถลดการใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือได้ตามแผนที่ได้รับอนุมัติ จะถูกตัดสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลในปีนั้นๆ

### **ขยายเวลาส่งเสริมลงทุน 3 จังหวัดชายแดนใต้ อีก 2 ปี**

#### **ขยายพื้นที่ครอบคลุม สตูล และ 4 อำเภอในสงขลา**

นายประเสริฐกล่าวต่อไปว่า ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาของมาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ออกไปอีก 2 ปี โดยจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และขยายพื้นที่ในการให้ส่งเสริม จากเดิมครอบคลุมการลงทุนในพื้นที่จังหวัด ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ให้ครอบคลุมการลงทุนในพื้นที่จังหวัดสตูล และพื้นที่ใน 4 อำเภอของจังหวัดสงขลาด้วย ได้แก่ อำเภอจะนะ อำเภอนาทวี อำเภอสะบ้าย้อย และอำเภอเทพา ซึ่งการขยายพื้นที่ในการให้ส่งเสริมในจังหวัดสตูล และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา จะมีส่วนช่วยสนับสนุนให้เศรษฐกิจของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีพื้นที่ติดกัน ดีขึ้นตามไปด้วยทั้งในเรื่องการค้า และการจ้างงาน

สิทธิประโยชน์สำหรับกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ดังกล่าว อาทิ ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี โดยไม่จำกัดวงเงิน หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา 2 เท่า เป็นระยะเวลา 15 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากกิจการที่ได้รับส่งเสริม เป็นต้น

ที่ผ่านมา มาตรการดังกล่าวกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ค่อนข้างน้อย โดยตั้งแต่ปี 2547 – ตุลาคม 2555 มีโครงการได้รับส่งเสริมการลงทุนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน 16 โครงการ เงินลงทุนรวม 2,623 ล้านบาท

#### **ไม่ขยายเวลามาตรการฟื้นฟูการลงทุนจากวิกฤติอุทกภัย**

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังพิจารณาเรื่อง มาตรการด้านภาษีอากรเพื่อฟื้นฟูการลงทุนจากวิกฤติอุทกภัย และมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับส่งเสริมการลงทุนที่ประสบอุทกภัยให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรที่นำเข้ามาทดแทนเครื่องที่เสียหายจากอุทกภัย ซึ่งจะสิ้นสุดระยะเวลาให้ส่งเสริมในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยที่ประชุมมีความเห็นให้มาตรการดังกล่าวสิ้นสุดตามระยะเวลาที่กำหนด คือ 31 ธันวาคม 2555 เนื่องจากมีบริษัทที่ได้รับผลกระทบยื่นขอรับส่งเสริมและได้รับอนุมัติเป็นจำนวนมาก อีกทั้งกิจการที่ประสบอุทกภัยก็ได้ฟื้นตัวจนน่าพอใจ ส่วนโครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมให้นำเข้าเครื่องจักรมาทดแทนเครื่องที่เสียหายก็สามารถดำเนินการผลิตได้หมดแล้ว

สำหรับสถิติการให้ส่งเสริม ตามมาตรการดังกล่าว ประกอบด้วย มาตรการด้านภาษีอากรเพื่อฟื้นฟู การลงทุนจากวิกฤติอุทกภัย มีผู้ยื่นขอรับส่งเสริมจำนวน 190 โครงการ เงินลงทุนรวม 139,819 ล้านบาท และมีผู้ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมแล้วจำนวน 127 โครงการ รวมมูลค่าเงินลงทุน 77,617 ล้านบาท ส่วนมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับส่งเสริมการลงทุนที่ประสบอุทกภัยให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร ที่นำเข้ามาทดแทนเครื่องที่เสียหายจากอุทกภัย มีผู้ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมจำนวน 475 โครงการ มูลค่า เครื่องจักรที่นำเข้ามาทดแทนเครื่องที่เสียหาย 108,878 ล้านบาท

### ขยายเวลายกเว้นอากรขาเข้าแม่พิมพ์

ด้านนายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ กล่าวว่า ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องการขยายเวลาการยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับแม่พิมพ์ ซึ่งตามกำหนดเดิมจะสิ้นสุด ระยะเวลายกเว้นในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยที่ประชุมเห็นว่า ปัจจุบัน แม่อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ใน ประเทศไทยจะมีการยกระดับมากขึ้น แต่การผลิตแม่พิมพ์เป็นงานที่ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ขณะที่การผลิต แม่พิมพ์ในประเทศไทยยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการได้ทั้งหมด และยังมีความ จำเป็นต้องนำเข้าอยู่ เพราะเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญต่อการผลิต

นอกจากนี้ อัตราอากรขาเข้าสำหรับแม่พิมพ์บางรายการยังสูงถึงร้อยละ 10 ที่ประชุมจึงเห็นควรให้ ขยายเวลาการยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับแม่พิมพ์เป็นเวลา 1 ปี จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เฉพาะรายการที่ ไม่สามารถผลิตได้ในประเทศ

สำหรับมาตรการอื่นๆ ที่จะสิ้นสุดระยะเวลาให้ส่งเสริมในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เช่นกัน ได้แก่ มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ประชุมเห็นชอบให้ต่ออายุมาตรการดังกล่าวออกไปอีก 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยกำหนดว่า หากเป็น โครงการลงทุนใหม่ จะได้รับสิทธิประโยชน์ตาม เงื่อนไขเดิม หากเป็นการลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อการประหยัดพลังงานหรือการใช้พลังงาน ทดแทน หรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จะให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ ร้อยละ 50 ของมูลค่าเงินลงทุน ไม่รวมที่ดินและทุนหมุนเวียน จากเดิมที่เคยได้รับยกเว้นร้อยละ 70 - 100

ขณะที่มาตรการส่งเสริมการลงทุนให้บริษัทที่ได้รับส่งเสริม จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ที่ประชุมเห็นชอบให้ต่ออายุมาตรการดังกล่าวออกไปอีก 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556